



สรุปประเด็นสำคัญของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน



สรุปความเป็นมา



ปรับปรุงตาม IFRS BV 2023



วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกราคม 2567



สรุปสาระสำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง :

- ◆ เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

สรุปการปรับปรุง

- ◆ แก้ไขเพิ่มเติมย่อหน้าที่ 2.1 ข2.1 ข2.4 ข2.5 และ ข4.1.30 และเพิ่มย่อหน้าที่ 3.3.5 7.1.6 และ 7.2.36 ถึง 7.2.42

ผลกระทบ

- ไม่มี -

สรุปสาระสำคัญเรื่องที่เพิ่มเติม:

ข้อความที่เพิ่มเติม

- 2.1.5 สิทธิและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัยตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง *สัญญาประกันภัย* หรือสัญญาลงทุนที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลพินิจภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ถือปฏิบัติกับ
- 2.1.5.1 อนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 หากอนุพันธ์แฝงดังกล่าวด้วยตัวของอนุพันธ์เองไม่เป็นสัญญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
- 2.1.5.2 องค์ประกอบการลงทุนที่ถูกแยกออกจากสัญญาภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 หากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 กำหนดให้มีการแยกรายการนั้น เว้นแต่องค์ประกอบการลงทุนที่ได้แยกออกมาเป็นสัญญาลงทุนที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลพินิจภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
- 2.1.5.3 สิทธิและภาระผูกพันของผู้ออกภายใต้สัญญาประกันภัยซึ่งเป็นไปตามนิยามของสัญญาค้ำประกันทางการเงิน อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกสัญญาค้ำประกันทางการเงินเคยแสดงอย่างชัดเจนว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัย และได้ใช้วิธีการบัญชีสำหรับสัญญาประกันภัย ผู้ออกสัญญาอาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 กับสัญญาค้ำประกันทางการเงินดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ ข2.5 ถึง ข2.6) โดยผู้ออกสัญญาอาจเลือกถือปฏิบัติได้เป็นรายสัญญา แต่เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

สรุปสาระสำคัญเรื่องที่เพิ่มเติม:

ข้อความที่เพิ่มเติม

- 2.1.5.4 สิทธิและภาระผูกพันของกิจการซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาที่คล้ายคลึงกันซึ่งให้เครดิตหรือการจัดการการชำระเงิน ซึ่งกิจการเป็นผู้ออกที่เป็นไปตามนิยามของสัญญาประกันภัยแต่ด้วยย่อหน้าที่ 7.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ไม่ได้รวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 อย่างไรก็ตาม เฉพาะเมื่อความคุ้มครองประกันภัยเป็นข้อกำหนดตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น กิจการต้องแยกองค์ประกอบและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 กับองค์ประกอบนั้น (ดูย่อหน้าที่ 7.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17)
- 2.1.5.5 สิทธิและภาระผูกพันของกิจการซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัย ซึ่งกิจการเป็นผู้ออกโดยจำกัดเงินชดเชยสำหรับเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยไว้เท่ากับจำนวนเงินที่ต้องชำระภาระผูกพันของผู้ถือกรรมธรรม์ที่เกิดขึ้นตามสัญญา หากกิจการเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 กับสัญญาเหล่านั้น ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17

สรุปสาระสำคัญเรื่องเพิ่มเติม:

ข้อความเดิม

ข้อความที่ปรับปรุง

3.3.5 (ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง)

3.3.5 บางกิจการบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก ที่ให้ผลประโยชน์กับนักลงทุนตามหน่วยลงทุนในกองทุน และรับรู้หนี้สินทางการเงินสำหรับจำนวนเงินที่จะจ่ายให้นักลงทุน ในทำนองเดียวกัน บางกิจการออกกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์โดยตรงและกิจการเหล่านั้นถือครองรายการอ้างอิง บางกองทุนหรือรายการอ้างอิงเหล่านั้นรวมหนี้สินทางการเงินของกิจการ (เช่น หุ้นกู้ภาคเอกชนที่ออก) ถึงแม้จะมีข้อกำหนดอื่นในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สำหรับการเลือกรับรู้รายการหนี้สินทางการเงิน กิจการอาจเลือกไม่เลือกรับรู้รายการหนี้สินทางการเงินนั้นซึ่งรวมกองทุนหรือรายการอ้างอิงเฉพาะเมื่อกิจการซื้อคืนหนี้สินทางการเงินสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กิจการอาจเลือกถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินนั้นเป็นหนี้สินทางการเงินต่อไป และถือปฏิบัติกับตราสารซื้อคืนเสมือนตราสารดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยเมื่อเลือกแล้ว จะไม่สามารถถกเลิกได้และให้เลือกเป็นรายตราสาร เพื่อวัตถุประสงค์ของการเลือกข้างต้นนี้ สัญญาประกันภัยให้รวมสัญญาลงทุนที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 สำหรับคำศัพท์ที่ใช้ในย่อหน้านี้ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว)

สรุปสาระสำคัญเรื่องที่เพิ่มเติม:

ข้อความเดิม

3.3.5 (ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง)

ข้อความที่ปรับปรุง

7.1.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2560 ทำให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยแก้ไขเพิ่มเติมย่อหน้าที่ 2.1 ข2.1 ข2.4 ข2.5 และ ข4.1.30 และเพิ่มย่อหน้าที่ 3.3.5 7.2.36 ถึง 7.2.42 กิจการต้องปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17

สรุปสาระสำคัญเรื่องที่เพิ่มเติม:

ข้อความที่เพิ่มเติม

- 7.2.36 กิจการต้องถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งเกิดจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 โดยวิธีปรับย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 7.2.37 ถึง 7.2.42
- 7.2.37 กิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เป็นครั้งแรกในเวลาเดียวกันกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นครั้งแรก กิจการต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 7.2.1 ถึง 7.2.28 แทนย่อหน้าที่ 7.2.38 ถึง 7.2.42
- 7.2.38 กิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เป็นครั้งแรกภายหลังการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นครั้งแรก กิจการต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 7.2.39 ถึง 7.2.42 นอกจากนี้ กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ที่จำเป็นสำหรับการถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว การอ้างถึงวันที่เริ่มต้นถือปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นต้องหมายถึงวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นครั้งแรก (วันที่เริ่มต้นถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว)

สรุปสาระสำคัญเรื่องที่เพิ่มเติม:

ข้อความที่เพิ่มเติม

7.2.39 ในการเลือกกำหนดให้หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน กิจการ

7.2.39.1 ต้องยกเลิกการเลือกกำหนดที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้าของหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หากการเลือกกำหนดที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้านั้นรับรู้ตามเงื่อนไขของย่อหน้าที่ 4.2.2.1 แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวอีกต่อไป

7.2.39.2 อาจเลือกกำหนดให้หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หากการเลือกกำหนดก่อนหน้านั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 4.2.2.1 แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ส่งผลให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว

การเลือกกำหนดหรือการยกเลิกการเลือกกำหนดดังกล่าวต้องยึดข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่มีอยู่จริง ณ วันที่เริ่มต้นถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว การจัดประเภทดังกล่าวต้องถือปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลัง

สรุปสาระสำคัญเรื่องเพิ่มเติม:

ข้อความที่เพิ่มเติม

- 7.2.40 กิจการไม่ถูกกำหนดให้ปรับย้อนหลังสำหรับรอบระยะเวลาก่อน ๆ เพื่อสะท้อนการปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว กิจการอาจปรับย้อนหลังสำหรับรอบระยะเวลาก่อน ๆ ก็ต่อเมื่อสามารถทำได้โดยไม่ใช้ข้อมูลที่ทราบหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว หากกิจการปรับย้อนหลังสำหรับรอบระยะเวลาก่อน ๆ งบการเงินที่ปรับย้อนหลังต้องสะท้อนข้อกำหนดทุกประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ กรณีที่กิจการไม่ปรับย้อนหลังสำหรับรอบระยะเวลาก่อน ๆ กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าและมูลค่าตามบัญชี ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานประจำปีซึ่งรวมวันที่เริ่มต้นถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวในกำไรสะสมยกมา (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม) ของรอบระยะเวลารายงานประจำปีซึ่งรวมวันที่เริ่มต้นถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
- 7.2.41 ในรอบระยะเวลารายงานซึ่งรวมวันที่เริ่มต้นถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว กิจการไม่ถูกกำหนดให้แสดงข้อมูลเชิงปริมาณตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8

สรุปสาระสำคัญเรื่องเพิ่มเติม:

ข้อความเดิม

7.2.42 (ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง)

ข้อความที่ปรับปรุง

7.2.42 ในรอบระยะเวลารายงานซึ่งรวมวันที่เริ่มต้นถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ณ วันที่เริ่มต้นถือปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

7.2.42.1 การจัดประเภทรายการก่อนหน้า รวมถึงประเภทของการวัดมูลค่าก่อนหน้า เมื่อเข้าเกณฑ์และมูลค่าตามบัญชีที่กำหนดทันทีก่อนการถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

7.2.42.2 ประเภทของการวัดมูลค่าแบบใหม่ และมูลค่าตามบัญชีที่กำหนดหลังจากการถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

7.2.42.3 มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใด ๆ ในงบฐานะการเงินที่ได้เลือกกำหนดไว้ก่อนหน้าให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ซึ่งไม่ได้เลือกกำหนดให้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป และ

7.2.42.4 เหตุผลในการเลือกกำหนดหรือการเลิกการเลือกกำหนดของหนี้สินทางการเงินที่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สรุปสาระสำคัญเรื่องเพิ่มเติม:

ข้อความเดิม

ข2.1 สัญญาบางสัญญากำหนดให้มีการจ่ายชำระที่อิงกับตัวแปรทางภูมิอากาศ ทางธรณีวิทยา หรือทางกายภาพอื่น (สัญญาที่อิงกับตัวแปรทางภูมิอากาศในบางครั้งเรียกว่า “อนุพันธ์สภาพอากาศ”) ถ้าสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย สัญญานั้นจะอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ข้อความที่ปรับปรุง

ข2.1 สัญญาบางสัญญากำหนดให้มีการจ่ายชำระที่อิงกับตัวแปรทางภูมิอากาศ ทางธรณีวิทยา หรือทางกายภาพอื่น (สัญญาที่อิงกับตัวแปรทางภูมิอากาศในบางครั้งเรียกว่า “อนุพันธ์สภาพอากาศ”) ถ้าสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย สัญญานั้นจะอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

สรุปสาระสำคัญเรื่องเพิ่มเติม:

ข้อความเดิม

ข2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของผู้รับประกันภัยที่นอกเหนือจากสิทธิและภาระผูกพันที่ได้รับการยกเว้น ตามย่อหน้าที่ 2.1.5 เนื่องจากเกิดขึ้นภายใต้สัญญาที่อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

ข้อความที่ปรับปรุง

ข2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของผู้รับประกันภัยที่นอกเหนือจากสิทธิและภาระผูกพันที่ได้รับการยกเว้นตามย่อหน้าที่ 2.1.5 เนื่องจากเกิดขึ้นภายใต้สัญญาที่อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17

สรุปสาระสำคัญเรื่องเพิ่มเติม:

ข้อความเดิม

ข2.5.1 แม้ว่าสัญญาค้ำประกันทางการเงินจะเป็นไปตามคำนิยามของสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 แต่หากความเสี่ยงที่ถูกโอนไป มีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกสัญญาถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกสัญญาได้เคยแสดงอย่างเปิดเผยและชัดเจนว่าสัญญาดังกล่าวถือเป็นสัญญาประกันภัยและได้ใช้การบัญชีที่ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยมาแล้ว ผู้ออกสัญญาอาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4...”

ข้อความที่ปรับปรุง

ข2.5.1 แม้ว่าสัญญาค้ำประกันทางการเงินจะเป็นไปตามคำนิยามของสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ดูย่อหน้าที่ 7.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17) แต่หากความเสี่ยงที่ถูกโอนไปมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกสัญญาถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกสัญญาได้เคยแสดงอย่างเปิดเผยและชัดเจนว่าสัญญาดังกล่าวถือเป็นสัญญาประกันภัยและได้ใช้การบัญชีที่ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยมาแล้ว ผู้ออกสัญญาอาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 กับสัญญาค้ำประกันทางการเงินก็ได้ หากถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ย่อหน้าที่ 5.1.1 กำหนดให้ผู้ออกสัญญารับรู้เมื่อเริ่มแรกสำหรับสัญญาค้ำประกันทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม...”

สรุปสาระสำคัญเรื่องเพิ่มเติม:

ข้อความเดิม

ข4.1.30.1 กิจการมีหนี้สินภายใต้สัญญาประกันภัยซึ่งการวัดมูลค่าได้นำข้อมูลในปัจจุบันมาร่วมพิจารณา (ตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4) และมีสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากกิจการไม่กำหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตัดจำหน่าย

ข้อความที่ปรับปรุง

ข4.1.30.1 กิจการมีสัญญาภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ซึ่งการวัดมูลค่านั้นได้นำข้อมูลปัจจุบันมาร่วมพิจารณา) และมีสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการถือว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากกิจการไม่กำหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตัดจำหน่าย



THANK YOU



<https://www.tfac.or.th>



@TFAC.FAMILY



tfac@tfac.or.th



<https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY>



[https:// www.youtube.com/TFACFamily](https://www.youtube.com/TFACFamily)



02 685 2500

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of TFAC.